

Số: /TB-UBND

Tân Lập, ngày tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tuyên truyền chó mắc bệnh Đại

Căn cứ Thông báo số 17/TB-TTĐVNN ngày 21/9/2023 của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bắc Sơn, về việc chó mắc bệnh đại trên địa bàn xã Trấn Yên; Qua nắm bắt tình hình, thông tin phản ánh của người dân tại thôn Làng Mỏ, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, sáng ngày **19/9/2023** có 01 con chó nghi mắc bệnh Đại. Cùng ngày Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã cử cán bộ chuyên môn tiến hành kiểm tra xác minh. Qua kiểm tra, nắm thông tin tình hình cho thấy con chó có những triệu chứng của bệnh Đại.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Thú y viên xã Trấn Yên tiến hành lấy 01 mẫu bệnh phẩm (đầu chó) gửi Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương để xét nghiệm. Đến chiều ngày **21/9/2023** Trung tâm dịch vụ nhận được phiếu trả lời kết quả xét nghiệm số **5513/CD-XN** ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương, mẫu bệnh phẩm **đương tính** với vi rút đại chó.

Từ đầu năm đến nay đây là ca bệnh Đại chó thứ 03 xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Sơn. Nhận định nguy cơ tiềm ẩn bệnh Đại chó có thể phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao, do: Thời tiết thay đổi, diễn biến phức tạp tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển, ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi; một số chó chưa được tiêm hoặc đã được tiêm phòng Vắc xin nhưng đã hết thời gian miễn dịch chưa được tiêm phòng nhắc lại...

Để giảm thiểu, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do bệnh Đại chó mèo gây ra. Ủy ban nhân dân xã Tân Lập đề nghị Thú y viên, các đồng chí trưởng thôn quan tâm phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh Đại, các dấu hiệu nhận biết động vật mắc bệnh Đại, biện pháp phòng, chống bệnh Đại hiệu quả và các quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh Đại. Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người nuôi chó, mèo với cộng đồng, khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện và thông báo cho chính quyền cơ sở, cơ quan thú y và y tế về các trường hợp chó, mèo, động vật nghi mắc bệnh Đại để kịp thời xử lý. Đồng thời tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Thú y viên

Triển khai tiêm phòng bổ sung vắc xin Đại chó, mèo cho só chó, mèo chuyên từ nơi khác đến, mới nuôi đến độ tuổi tiêm phòng và chưa được tiêm phòng.

Thực hiện tốt công tác quản lý đàn chó, mèo; rà soát, thống kê chính xác số hộ chăn nuôi chó, mèo ở từng khu dân cư, lập sổ theo dõi hộ nuôi chó, mèo và só chó, mèo nuôi trong từng hộ gia đình.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển, giết mổ chó, mèo, nhất là chó, mèo nhập về từ các địa phương khác, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh Đại theo quy định.

Tăng cường, củng cố, nâng cao chất lượng công tác giám sát và báo cáo dịch bệnh Đại tại cơ sở, bảo đảm giám sát tới từng hộ chăn nuôi. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống bệnh Đại ở người và động vật trên địa bàn.

2. Các đồng chí Trưởng thôn

Yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo cam kết thực hiện nghiêm túc việc khai báo, đăng ký nuôi chó, mèo, tiêm phòng vắc xin phòng Đại cho chó, chấp hành việc xích, nhốt; khi cho chó ra đường, nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó theo đúng quy định.

Báo UBND xã để xử lý vi phạm hành chính đối với chủ nuôi chó, mèo không chấp hành tiêm phòng vắc xin Đại cho vật nuôi của mình theo quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2017/NĐ-CP (cụ thể, khoản 2 điều 7: phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi: a) Không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Đại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; b) Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng).

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp để chó chạy rông, không đeo rọ mõm, không tiêm phòng cho chó khi đưa ra nơi công cộng.

UBND xã Tân Lập đề nghị thú y viên, các đồng chí Trưởng thôn quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND xã (B/c);
- Các TC CTXH;
- Trạm y tế;
- Thú y viên;
- Các đồng chí Trưởng thôn;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Trường Giang